

CỤC THUẾ TỈNH

Nỗ lực để duy trì chỉ số DDCI



Bộ phận một của Cục Thuế tỉnh.

Năm 2022 là năm thứ ba tỉnh Thái Bình triển khai đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). Theo đó, Cục Thuế tỉnh được xếp hạng đơn vị đứng đầu trong chỉ số khảo sát sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp với 69,70 điểm, trong đó có 6/9 chỉ số xếp thứ nhất.

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để có được kết quả trên là sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức,

người lao động thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế; duy trì ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế ở tất cả các khâu quản lý thuế; tổ chức tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp mới; tiếp tục thực hiện quản lý, triển khai hiệu quả cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng eTax Mobile... Hiện nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai thuế, nộp thuế điện tử và số tiền nộp thuế điện tử đều đạt trên 99%. Bên cạnh đó, cơ quan thuế không ngừng

hiện. Ví như thực hiện chỉ số "chi phí về thời gian", Cục Thuế tỉnh giao Phòng Thanh tra thuế chủ trì, phối hợp thực hiện bằng cách lập kế hoạch chương trình thanh tra hàng năm đối với doanh nghiệp; mỗi năm doanh nghiệp chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế làm việc không đúng quy chế, gây phiền hà cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế... Bằng những giải pháp cụ thể đã và đang được thực hiện, năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã dẫn đầu các số, ban, ngành chỉ số "chi phí về thời gian" với 6,71 điểm.

Cùng với chỉ số "chi phí về thời gian", Cục Thuế tỉnh tập trung cải thiện điểm số các chỉ số thành phần các chỉ số khác như: tính năng động và tiên phong (7,16 điểm), cạnh tranh bình đẳng (5,93 điểm), chi phí không chính thức (6,3 điểm), thiết chế pháp lý (6,22 điểm), vai trò người đứng đầu (7,57 điểm) qua đó góp phần giúp Cục Thuế tỉnh dẫn đầu Bộ chỉ số DDCI cấp sở, ngành năm 2022 với 69,70 điểm.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 9/2022, tổng thu nội địa thực hiện 7.764 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán trung ương; 91,8% dự toán của tỉnh, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí thực hiện 5.180 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán của tỉnh và trung ương, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng ước thực hiện 8.844 tỷ đồng, đạt 122,3% dự toán trung ương; 104,6% dự toán tỉnh; tăng 14,4% so với cùng kỳ; trong đó, số thu từ thuế, phí ước thực hiện 5.740 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán trung ương, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu thu đã hoàn thành dự toán được giao như: thu tiền sử dụng đất (206,9%), thuế thu nhập cá nhân (121%), thu từ hoạt động xổ số (121%), thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản (110%), thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế (193%)...

NGUYỄN THỜI

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên về: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 28 đơn vị, tổ chức.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực từ ngày 20/11/2022.

Hướng dẫn mức chi đào tạo nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022, Thông tư số 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Có hiệu lực từ ngày 1/11/2022, Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định rõ về phân phối kết quả tài chính trong năm.

(theo chinhpvu.vn)

"Hái" hàng trăm triệu đồng từ nấm sò



Mô hình trồng nấm sò của gia đình chị Phạm Thị Dịu, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

Không chỉ là phát thanh viên Đài Truyền thanh xã An Mỹ (Quỳnh Phụ), chị Phạm Thị Dịu còn là chủ cơ sở trồng nấm sò thu lãi 100 - 150 triệu đồng/năm. Trước khi bén duyên với nấm sò, vợ chồng chị Dịu đã trải qua nhiều khó khăn kinh tế vất vả khờ khạo. Năm 2012, nhận thấy trồng nấm sò nhàn, cho giá trị kinh tế cao, vợ chồng chị vay 100 triệu đồng để dựng 2 lần trại rộng 200m², đầu tư gieo trồng và đưa cây nấm về trồng. Tuy nhiên, trại nấm đi vào hoạt động chưa lâu thì cơn bão Sơn Tinh với sức tàn phá khủng khiếp đã "thổi bay" cả 2 lần trại, chị Dịu trắng tay. Song điều đó không làm người phụ nữ nhỏ bé nản lòng mà càng thêm quyết tâm làm

giàu từ nấm sò. Chị bắt tay làm lại từ đầu, dựng trại bài bản, vững chãi hơn trước. Thành công đến với chị khi vụ nấm này nổi vụ nấm kia được xuất bán với giá cao. Năm 2015, nấm sò bị nhiễm khuẩn, nấm dại phát triển mạnh khiến cả trại nấm bị phủ một màu xanh, số tiền thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. "Thua keo này bày keo khác", chị Dịu khàn gói sang Hải Phòng học kinh nghiệm hồi sinh mô hình trồng nấm. Sau thời gian chịu khó học hỏi, chị đã kiểm soát được các bệnh của nấm. Khi đã ổn định sản xuất, chị Dịu mạnh dạn mở rộng trại, đầu tư mua sắm thêm máy móc hiện đại để xây dựng quy trình khép kín trong sân xuất nấm, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn. "Kể từ khi có máy

móc, thiết bị hiện đại, việc sản xuất nấm nhàn hơn, thu nhập cao gấp 5 lần so với trước" - chị Dịu chia sẻ. Đưa chúng tôi đi tham quan mô hình, nhìn nấm sò mọc sum suê trong trại, không giấu được niềm vui, chị Dịu cho biết: Mỗi ngày có gia đình tôi đã trả được khoảng 3.000 bịch phơi nấm và thu hoạch trên 2 tạ nấm. Nấm được các thương lái đến tận nhà thu mua, tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó gia đình tôi đã trả được các khoản nợ, có tiền lo cho các con ăn học, đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang. Theo anh Nguyễn Văn Bắc, chồng chị Dịu, nấm sò ưa lạnh và rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường. Quy trình sản xuất cũng rất khắt khe, rơm phải

bảo đảm sạch và không ẩm mốc. Sau khi pha với vôi theo tỷ lệ phù hợp sẽ tiến hành ngâm, đảo. Sau 12 ngày sẽ đóng bịch phơi nấm và cách những phơi đã chín để cho nấm mọc. Thời điểm giáp tết Nguyên đán, vợ chồng anh chị phải làm việc từ 2 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới có đủ nấm thành phẩm bán cho khách hàng.

Không chỉ cho thu nhập cao, mô hình trồng nấm còn tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ tại địa phương, chủ yếu là người cao tuổi với thu nhập bình quân từ 150.000 - 200.000 đồng/người/ngày. Cắm trên tay niềm công sau một ngày làm việc, bà Nguyễn Thị Vân phấn khởi: Tôi đã gắn bó với cơ sở của gia đình chị Dịu từ năm 2012. Công việc không quá vất vả, phù hợp với người cao tuổi như chúng tôi. Tiền công đủ để chúng tôi trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Tiếng lành đồn xa, mô hình trồng nấm sò của gia đình anh Bắc, chị Dịu được nhiều người dân địa phương và các tỉnh lân cận quan tâm, tìm đến học hỏi. Anh Trần Đăng Nhuận, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Trước kia tôi cũng chỉ trông cậy vào mấy sào lúa, hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi được vợ chồng chị Dịu truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, trại nấm của tôi đã nhanh chóng đi vào ổn định, mang lại thu nhập cao.

Bà Phạm Thị Nội, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Mỹ cho biết: Ngoài việc làm tốt vai trò phát thanh viên Đài Truyền thanh xã và trồng nấm, chị Phạm Thị Dịu còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Đây là mô hình hiệu quả, Hội sẽ tuyên truyền, vận động hội viên học hỏi, nhân rộng để làm giàu mà không phải "ly hương".

NGUYỄN TRIỆU

VŨ THƯ

Nhiều đoạn đê tả Hồng Hà II xuống cấp

Đê tả Hồng Hà II đoạn qua xã Vũ Văn, xã Việt Thuận (Vũ Thư) có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tuyến đê tả Hồng Hà II, đoạn từ đốc bến Thái Hạc, trước cửa chùa Hộ Quốc (thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận) đến đốc đường tỉnh ĐT.454 dài khoảng 1,2km đã xuống cấp nhiều năm nay, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Bà Lê Thị Hoa, thôn Thái Hạc chia sẻ: Mặt đường đê xuống cấp, ổ trâu, ổ gà xuất hiện dày đặc, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi chuyển qua tuyến đê này. Nắng thì bụi bay mù mịt; khi mưa lớn, nước mưa đọng lại tạo thành vũng lớn trên mặt đê khiến người đi đường không phân biệt được đâu là đường, đâu là hố, rất dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã Việt Thuận cho biết: Đoạn đê này xuống cấp đã nhiều năm nay, mặc dù năm 2019, đã được rải cấp phối đá dăm, láng nhựa tạm thời khoảng 600m, tuy nhiên sau thời gian đã xuống cấp trở lại, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người dân lưu thông qua khu vực này. Theo chia sẻ của người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của đoạn đê này là do khu vực này có một số bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, hàng ngày nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng thường xuyên đi qua. Để người dân và các phương tiện đi lại thuận tiện hơn, tránh xảy ra tai nạn và va chạm giao thông vào ban đêm, các họ

dân sống quanh đoạn đê này cũng đã đóng góp kinh phí để lắp điện chiếu sáng ở đây.

Tuyến đê tả Hồng Hà II, đoạn từ bến phà Sa Cao, xã Vũ Văn đến trụ sở UBND xã Vũ Văn hiện còn hơn 1km chưa được nâng cấp. Mặt cắt đê nhỏ, trong khi đoạn đê này có nhiều khúc cua gấp, mặt đê đang có dấu hiệu sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn cho biết: Riêng trên đoạn đê này, trong 2 năm 2021 và 2022 đã xảy ra 2 vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến, chính quyền xã tổ chức san gạt, rải đá dăm để mở rộng mặt cắt tạm thời cũng như cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh.

Theo đánh giá của Hạt Quản lý đê huyện Vũ Thư, bước vào mùa mưa bão năm 2022, huyện vẫn còn một số tuyến đê, kè, cống qua đê đã xây dựng lâu năm,

xuống cấp, đặc biệt có 9 công trình trọng điểm xung yếu II (trong đó có 5 kè, 3 tuyến đê và 1 cống dưới đê) chưa bảo đảm an toàn khi có mưa lũ lớn, tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra. Trong đó, tuyến đê tả Hồng Hà, đoạn từ Km180+500 đến Km182+500 thuộc thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận đã xuống cấp nhiều năm; mặt cắt ngang nhỏ hẹp, cao trình thiết kế còn thấp hơn mức tiêu chuẩn từ 0,3 - 0,6m, chưa bảo đảm an toàn khi có mưa lũ lớn, tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra.

Chính quyền địa phương và Hạt Quản lý đê huyện Vũ Thư đã nhiều lần kiến nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh, tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đại diện Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Trước tình trạng xuống cấp một số đoạn, tuyến của đê tả Hồng Hà II, địa phận huyện Vũ Thư, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên

kế hoạch tu sửa, nâng cấp để bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai cũng như bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Hiện nay, đê tả Hồng Hà II đoạn từ Km181+000 đến Km183+660 đã được đưa vào dự án quản lý tổng hợp rừi rồ lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), riêng đoạn từ Km181+000 đến Km182+500 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (trong đó giao UBND huyện Vũ Thư làm chủ đầu tư) hiện đang triển khai các bước tiếp theo để tiến hành nâng cấp, sửa chữa. Việc tu sửa, nâng cấp, cải tạo tuyến đê tả Hồng Hà II là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, chống tái lấn chiếm đê và phòng, chống thiên tai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mong rằng các sở, ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng xuống cấp của những đoạn đê này.

MINH PHÚC



Mặt đê tả Hồng Hà II đoạn qua thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư).